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Stjórn Dalbæjar
35. fundur Dalbæjar 2018-2022

10. fundur ársins

Fimmtudaginn 30. sept 2021 kl. 17:00 var haldinn fundur í stjórn Dalbæjar. 
Boðaðir voru aðalmenn í stjórn og Hulda Þórsdóttir, fulltrúi starfsmanna. 

Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

Dagskrá fundarins:
   
 

1. Fundargerð fundar 26.08.2021
Tvær athugasemdir voru gerðar og þær samþykktar, sem og fundargerð.

2. Staða á framkvæmdum.  
Elísa fór yfir verkfundargerð frá 24.9.2021 og fór yfir stöðu mála. 

 
3. Aukaverk sem hafa fallið til. 

Elísa gerði grein fyrir aukaverkum sem hafa fallið til í framkvæmdum: 
Steinsögun í kringum gluggagöt (metraverð), aukasteypa undir gluggum 
(metraverð), laga glugga á vesturhlið suðurálmu. 

4. Snjóbræðsla umhverfis heimilið.
Elísa fór yfir stöðu snjóbræðslukerfisins í kringum húsið. Að ýmsu er að 
hyggja og verður beðið með þessi verk og þau skoðuð á næsta ári. Samþykkt 
var að fara í snjóbræðslu við nýja glugga á n.h. vesturálmu 
(niðurgrafningur).   

5. Viðhald og endurbætur innanhúss.
Elísa sagði frá úttekt Slökkviliðs Dalvíkur og stóðu nokkur mál út af. Þeim 
verður kippt í liðinn fljótlega.
Skenkur undir djúsvél. Enn er ekki búið að klára það mál, en unnið að 
málinu.
Lýsing í eldhúsinu er orðin léleg og þarf að skipta um öll ljósin þar. Elísu 
falið að fá tilboð í verkið, sem og í lýsingu á göngum á efri hæð.   

6. Dagdvölin og félagsstarf aldraðra.
Samningur við Dalvíkurbyggð (með breytingartillögum stjórnar Dalbæjar) 
var samþykktur í félagsmálaráði þann 31.8.2021. Hann gildir út janúar 2023.
Búið er að bæta við tveimur hvíldarherbergjum á neðrið hæð vesturálmu. 

7. Samningur við SÍ og greiðslur úr útlagasjóði.
Samningur við SÍ hefur verið lagður fram og samþykktur, hann gildir til 
28.2.2022

8. Mönnunarmál.
Haustið hefur verið íþyngjandi vegna ýmissa veikinda og fjarvista, 
kostnaður er mikill. Um er bæði að ræða langtímaveikindi sem og tilfallandi 



veikindi. Gefið verður í, í fræðslumálum. Um alls kyns fræðslu er að ræða, 
bæði fyrir starfsfólk sem og aðstandendur. 

9. Jafnréttisáætlun og jafnlaunavottun
Unnið verður í málinu. 

10. Greinin um Dalbæ í Ísland 2020
Elísa hefur lokið vinnu við greinina og samþykkir stjórn hana.  

11. Kynning á lokaverkefni Jóns Arnars – hönnun á lóð Dalbæjar.
Jón Arnar Sverrisson kom og kynnti lokaverkefni sitt við 
Landbúnaðarháskóla Íslands. Stjórnin þakkar fyrir góða kynningu og 
áhugavert verkefni. 

12. Önnur mál
- Búið er að óska eftir tilboði í sjúkrarúm og mun gjafasjóðurinn greiða 

þau. 
- 6 mánaða uppgjör liggur ekki fyrir.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:50
   
Fundinn sátu undirritaðir:

_____________________________ _____________________________
Kristinn Bogi Antonsson, formaður Valdís Guðbrandsdóttir, varaformaður

____________________________ _____________________________
Heiða Hilmarsdóttir Þórunn Andrésdóttir

____________________________                _____________________________              
Rúna Kristín Sigurðardóttir, ritari Elísa Rán Ingvarsdóttir


